



'ธ.โลก'เก็บข้อมูลยากง่ายทำธุรกิจ

ชี้จุดอ่อนไทย“บังคับคดี-อนุญาตก่อสร้าง”ล่าช้า

กรุงเทพธุรกิจ ●ธนาคารโลกส่งทีมเก็บข้อมูลประกอบการจัดอันดับ Doing Business 2019 ชี้จุดอ่อนไทยขั้นตอนก่อสร้างเยอะ การบังคับคดีล่าช้า เตรียมเข้าพบนายกฯ สอบถามนโยบายของไทย ก.พ.ร.มั่นใจอันดับไทยดีขึ้น

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดเผยว่า ธนาคารโลกมาเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2019) ซึ่งปีที่ผ่านมาไทยขยับอันดับจาก 46 เป็นอันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และปีนี้เน้นปรับลดกฎระเบียบและพัฒนากระบวนการผ่านอิเล็กทรอนิกส์เชื่อว่าจะทำให้อันดับไทยดีขึ้น

ทั้งนี้วันนี้ (16 พ.ค.) ธนาคารโลกจะพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอภิรักษ์ โกษะโยธินกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อฟังทิศทางการดำเนินการในอนาคตด้วย

นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารโลกจะประกาศผลในเดือน ต.ค.นี้ โดยหลายประเทศที่อันดับต่ำกว่ามองไทยเป็นตัวอย่างในการพัฒนา และสิ่งที่จะทำให้คะแนนก้าวกระโดดนั้นต้องดูในเรื่องของการชำระภาษี และแก้ปัญหาล้มละลายที่เป็นจุดอ่อนของไทย ซึ่งต้องทำให้ขั้นตอนลดลงและมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ทันทีเมื่อศาลมีคำพิพากษา รวมทั้งไทยยังมีอันดับการขออนุญาตก่อสร้างต่ำกว่าอันดับปานกลางแต่ก็มีโอกาสที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ถ้าลดขั้นตอนให้เร็วขึ้น นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แต่ถ้าไม่ดำเนินการใดในปีนี้เป็นขณะที่ประเทศอื่นปรับปรุงก็จะถูกแซงไปอีก

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กรมบังคับคดีมีแผนดำเนินการบังคับคดีให้เร็วขึ้น โดยนำระบบออนไลน์มาใช้และทำให้ปีนี้แล้วจากที่ประเมินว่าใช้เวลาบังคับคดี 100 วัน ลดเหลือ 75 วัน ส่วนการแก้ปัญหาล้มละลายนั้น ปีที่แล้วไทยได้คะแนนด้านนี้เป็นที่ 1 ของอาเซียน และปีนี้มีกรมแก้ พ.ร.บ.ล้มละลายมีผลใช้บังคับต้นปี 2561 จะทำให้ระยะเวลาลดลงเช่นกัน และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งคำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องลงประกาศ

ลงราชกิจจานุเบกษา เวลาลดลงไม่น้อยกว่า 20 วัน



ทศพร ศิริสัมพันธ์

นายเสถียร เจริญเหรียญรักษาการในตำแหน่งวิศวกร กรมโยธาธิการ กล่าวว่า การขออนุญาตก่อสร้างได้ชี้แจงว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำคู่มือในเรื่องของการอนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยเรื่องสำคัญคือ ระยะเวลาในการดำเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 2กลุ่ม คือ กลุ่มอาคารสูง ที่ใช้เวลาการขออนุญาตไม่เกิน 45 วัน ส่วนอาคารขนาดเล็กอยู่ที่ 10 วัน ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาต

นายณัฐ สุคนธ์รัตน์ ผู้อำนวยการโยธา กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงการตรวจสอบระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารจากเดิม 7 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน และการขอใบรับรองอาคาร หรือ อ.6 เดิมใช้เวลา 30 วัน เหลือ 15 วัน ซึ่งจะทำให้อันดับของไทยดีขึ้น

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมฯได้ปรับระบบการจองชื่อ การจดทะเบียน

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 16 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10828

Col.Inch: 48.72 Ad Value: 116,928

หน้า: 1(ซ้าย), 3

PRValue (x3): 350,784

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ธ.โลก'เก็บข้อมูลยากง่ายทำธุรกิจ

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดตั้งและนำเงินเข้าธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ลดเวลาจาก 4.5 วัน เหลือ 0.5 วัน ตามเกณฑ์ของธนาคารโลก ซึ่งระบบดังกล่าวจะมีอัตราค่าธรรมเนียมลดลง 30% ทำให้รัฐเสียรายได้จากการลดค่าธรรมเนียม 300 ล้านบาท แต่เชื่อว่าจะทำให้อันดับดีขึ้น